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กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการสานสัมพันธ์ 3 ฝ่าย 
จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์หารือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกัน 

 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ             

กรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่า ขณะนี้ได้มีการเร่งสร้างความเข้าใจผู้บริหารทุกระดับ เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ของประเทศ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิก
สหกรณ์ได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค  คือ การตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่ประจ าทุกอ าเภอ  จากเดิมที่ถูกตัดอัตราก าลังสหกรณ์อ าเภอออก ไป ท าให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ มีปัญหา
มาก เน่ืองจาก เจ้าหน้า ส่งเสริมสหกรณ์ ห่างไกลกับสหกรณ์มากเกินไป ท าให้การควบคุม การดูแล การแนะน า
เกี่ยวกับการด าเนินของธุรกิจสหกรณ์ประสบปัญหา ไม่เข้าใจกัน เกิด การฟ้องร้อง การล้มละลาย มีหนี้สินต่างๆ 
มากมาย เพราะระบบการบริหารจัดการมีปัญหามาก จึงมีนโยบายให้มีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงไปท างานในระดับ
อ าเภอ เพื่อไปท างานร่วมกับสหกรณ์  แต่เน่ืองจากยังมีปัญหาเร่ืองอัตราก าลัง จึงได้รวม 3-4 อ าเภอมาอยู่ในความ
รับผิดชอบของหนึ่งกลุ่ม  และแบ่งอัตราก าลังลงไปให้บริการ ไปท างานในพื้นที่เพื่อใกล้ชิดสหกรณ์มากขึ้น  

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในระดับอ าเภอ แล้ว สิ่งที่ตามมา คือ การจัดระบบงานในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ นักวิชาการสหกรณ์ ที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆ ลงพื้นที่ และก าหนด
เป้าหมายในการส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยวางแผนการส่งเสริมสหกรณ์ประจ าแต่ละ สัปดาห์ รวมถึงการอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากธุรกิจสหกรณ์มีการปรับตัวไปไกลและรวดเร็วมาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรวาง
แผนการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ให้ชัดเจน  และเมื่อไป ตรวจเยี่ยมแล้ว พบปัญหาที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไข ก็ควรมีการ
วิเคราะห์สหกรณ์นั้นๆ ว่ามีเ ร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ก ารท าธุรกิจสหกรณ์ หรือการด าเนินกิจการ
สหกรณ์อะไรบ้างเป็นปัญหา  ซึ่งทุกคร้ังก่อนลงพื้นที่เจ้าหน้าที่สงเสริมสหกรณ์ จะต้องมีข้อมูล เหล่านี้ เพื่อให้การ
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ สามารถไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อ ย่างตรงเป้าหมาย ไม่ใช่ แค่ เป็นการไปตรวจเยี่ยม 
ทักทายแล้วจบ  คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีการประเมิน เกี่ยวกับการปรับระบบการท างาน ในเร่ืองดังกล่าว 
อีกครั้ง 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดในการ จัดท าโครงการสาน
สัมพันธ์ 3 ฝ่าย คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธาน
คณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์  จะต้องมีการสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ใน
แนวทางการท างานร่วมกัน  และได้ปรึกษา หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสหกร ณ์ร่วมกัน  เพราะไม่
อยากให้สมาชิกสหกรณ์ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ มองเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าเป็น
ผู้ที่เข้าไป จับผิด สหกรณ์  เพราะจะท าให้ เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ฉะนั้น จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้นมา                 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ โดยจัดให้มีเวทีสัมมนาพูดคุยกันทั้ง 3 ฝ่ายในระดับจังหวัด อย่างน้อย ปีละคร้ัง  เพื่อที่จะ
สานสัมพันธ์ระหว่างกัน ก่อนที่จะมีการจัดท าแผนเยี่ยมเยียนสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป 
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